

# Đặc nhiệm SAS tiêu diệt sát thủ 'John thánh chiến' như thế nào?

07/12/2015

(Tin Nóng) Đêm 12.11, sử dụng máy bay không người lái loại mini để theo dõi, 8 lính đặc nhiệm SAS (Anh) áp sát nơi tên sát thủ IS "[John thánh chiến](#)" cư ngụ ở Raqqa (Syria) và đã báo cho máy bay Mỹ phóng tên lửa tiêu diệt tên này.



Đặc nhiệm Anh SAS thời gian qua đã sang Trung Đông truy lùng sát thủ "John thánh chiến" của IS - Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Lực lượng đặc nhiệm lùng danh SAS của Không quân Anh một lần nữa chứng tỏ sự lợi hại của mình khi đột nhập vào Raqqa, "kinh đô" của phiến quân IS tại Syria, theo dõi tên sát thủ "John thánh chiến" và đã báo cho máy bay không người lái Reaper MQ-9 của Mỹ phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt y.

Thông tin tên John thánh chiến, kẻ đã chặt đầu nhiều con tin qua các video gây sốc thời gian qua, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ khiến nhiều người thắc mắc chưa rõ y bị tiêu diệt như thế nào. Báo Anh *Daily Mail* ngày 6.12 đã tiết lộ phi vụ này với sự tham gia của 8 lính đặc nhiệm SAS của Không quân Hoàng gia Anh đột nhập vào Syria để truy lùng tên John.

Đêm 11.11, tình báo Anh nhận được thông tin tên John thánh chiến đang ở tại một toà nhà tại Raqqa, gần một tháp đồng hồ nổi tiếng của thành phố. Lập tức bộ tư lệnh SAS và đặc nhiệm SAS ở Trung Đông được lệnh tiến hành tiêu diệt y.

Một giờ sau, 2 trực thăng Chinook của Mỹ chở 8 lính đặc nhiệm SAS của Anh cùng 2 xe địa hình đặc biệt và 4 chiếc trực thăng mini, cất cánh từ một căn cứ trong khu vực, bay qua Iraq và băng qua sa mạc Syria ở độ cao thấp, và thả toán đặc nhiệm xuống một khu vực hẻo lánh cách phía bắc Raqqa 56 km.

Sau đó toán đặc nhiệm SAS lái xe địa hình băng qua sa mạc, tránh xa tuyến đường chính, hướng về phía nam đến Raqqa, nơi được xem là kinh đô của quân IS tại Syria. Vào khoảng 3 giờ sáng 12.11, họ đã bí mật áp sát Raqqa khoảng 8 km bên ngoài thành phố mà không bị phát hiện.



John thánh chiến cũng chính là công dân Anh tên Mohammed Emwazi

Khi màn đêm buông xuống, trong lúc các thành viên của nhóm quan sát xung quanh, một người lính lắp ráp 4 chiếc trục thăng không người lái loại mini, dài chỉ 0,9 m, nặng hơn nửa kg, trang bị camera hồng ngoại và camera nhìn ban đêm ở phía mũi. Các chiếc UAV mini này được lập trình trước để bay đến nơi ẩn náu của tên John thánh chiến - một tòa nhà sáu tầng ở Raqqa.

Lúc 19 giờ tối 12.11, chiếc UAV mini đầu tiên bay đến mục tiêu, sau đó lơ lửng tại chỗ và chĩa camera ghi lại mọi chuyển động của mục tiêu đang ở trong toà nhà gần nhà thờ Hồi giáo Sharksa. Hình ảnh của UAV được truyền về máy tính xách tay của toán đặc nhiệm và họ truyền lại qua vệ tinh về trung tâm chỉ huy của SAS tại Hereford (Anh) và về Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ đặt ở Doha, Qatar.

Lúc 20 giờ 30, chiếc UAV đầu tiên sắp hết năng lượng và quay về, chiếc UAV thứ 2 bay đến thế chỗ. Sau một thời gian chờ đợi chẳng có gì mới, chiếc này quay về vị trí của nhóm đặc nhiệm lúc 22 giờ.

Khi chiếc UAV mini thứ 3 đến vị trí thì tên John thánh chiến, tên thật là Mohammed Emwazi, xuất hiện trước ống kính máy quay của UAV. Các trung tâm điều khiển theo dõi của Mỹ và Anh căng thẳng cao độ.

Trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Doha xác nhận hình ảnh đó chính là tên John thánh chiến, tương tự xác nhận của nhóm đặc nhiệm SAS tại hiện trường. Một chiếc UAV vũ trang loại MQ-9 Reaper của Mỹ mang tên lửa Hellfire được điều đến khu vực.

Lúc 23 giờ 40, một chiếc xe dừng lại trước toà nhà mục tiêu và tên John thánh chiến vào trong xe. Chiếc Reaper liền khóa mục tiêu và phóng tên lửa Hellfire bắn nổ tung chiếc xe chở tên John. “John thánh chiến đã trở thành quá khứ”, nguồn tin nói với *Daily Mail*.

Sau đó toán đặc nhiệm SAS thu hồi chiếc UAV mini và được trục thăng Chinook bốc về lại căn cứ. Phi vụ mạo hiểm tiêu diệt tên John thánh chiến đã kết thúc thành công.

Ngày 13.11, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo tên John thánh chiến đã bị tiêu diệt và tuyên bố đó

**1 THEO DÕI**  
Đêm 11.11, tình báo Anh xác định John thánh chiến đang ở tại một tòa nhà tại Raqqa, gần tháp đồng hồ nổi tiếng của thành phố. Lập tức chỉ huy SAS ở Trung Đông và ở Anh được lệnh tiến hành tiêu diệt John thánh chiến

**Mục tiêu**  
**Tháp đồng hồ**  
**Tiêu diệt**  
**Trụ sở IS**

**2 ĐẶC NHIỆM LÊN ĐƯỜNG**  
Một giờ sau, 2 trực thăng Chinook chở 8 lính đặc nhiệm SAS cùng 2 xe địa hình, 4 trực thăng mini, cất cánh từ một căn cứ trong khu vực, băng qua sa mạc Syria ở độ cao thấp, thả toán đặc nhiệm xuống một khu vực cách phía bắc Raqqa 56 km

**TRỰC THĂNG MINI**  
Tầm hoạt động: 13 km  
Tốc độ: 32 km/giờ  
Năng lượng: 3 giờ  
Đường kính: 0,9 m

**3 ĐẾN RAQQA**  
3 giờ sáng 12.11, đặc nhiệm SAS băng qua sa mạc bằng xe địa hình như chiếc ở trên, bí mật áp sát bên ngoài Raqqa chỉ 8 km, chuẩn bị lắp ráp trực thăng mini để do thám

**4 THEO DÕI**  
Lúc 19 giờ tối 12.11, UAV mini bay đến mục tiêu, lơ lửng tại chỗ và ghi lại mọi chuyển động của mục tiêu đang ở trong tòa nhà gần nhà thờ Hồi giáo Sharks. Hình ảnh của UAV được truyền về máy tính xách tay của toán đặc nhiệm và họ truyền lại qua vệ tinh về trung tâm chỉ huy của SAS tại Hereford (Anh) và về Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ đặt ở Doha, Qatar

**5 TIÊU DIỆT**  
23 giờ 40, bộ tư lệnh Mỹ (ảnh trái) xác nhận đúng tên John thánh chiến, một chiếc Reaper bay đến phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt chiếc xe chở tên John. Đặc nhiệm SAS xác nhận John bị tiêu diệt, thu hồi trực thăng mini, và được trực thăng Chinook bốc về

là hành động tự vệ trước tên sát nhân này.

Xem đồ họa phi vụ mạo hiểm tiêu diệt tên John thánh chiến - Nguồn: Daily Mail:

Anh Sơn

Nguồn: <http://tinnong.thanhnien.com.vn/x-file/dac-nhiem-sas-tieu-diet-sat-thu-john-thanh-chien-nhu-the-nao-55496.html>

Gửi lên: **Người Việt Gốc Ớt**

Ngày 8/12/2015

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)